



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"บอลบอย" ชูเปอร์คิดส์ริมเส้น

คอลัมน์ สดจากเยาวชน



ความฝันเล็กๆ ของนักเทนนิสเยาวชนคือการได้ดวลแร็กเกตกับนักหวดระดับโลก หรือเพียงได้ดูเกมการแข่งขันอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาเทคนิคของนักหวดแต่ละคน นับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าแล้ว

"บอลบอย" หรือเด็กเก็บบอล โดยส่วนมากมักเป็นนักเทนนิสรุ่นเยาวชนที่สนใจกีฬาเทนนิส การคัดเลือกเด็กเก็บบอลไม่เพียงแต่เลือกเด็กที่มีความสามารถในกีฬาเทนนิส แต่ยังคงมองไปถึงความตั้งใจ ความอดทน และพรสวรรค์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคน

แชมป์ วุฒิม ก่อเกียรติถาวร หนูน้อยวัย 16 ปี เจ้าของความสูง 180 เซนติเมตร นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร นักเทนนิสรุ่นเยาวชน ลงแข่งขันมาแล้วหลายรายการ แชมป์ขึ้นชอบกีฬาเทนนิสตั้งแต่อายุ 8 ขวบ เพราะมีแรงบันดาลใจมาจากการที่เห็นคุณแม่เล่นเทนนิสเป็นประจำ จึงสนใจลองฝึกเล่นดูบ้าง ซึ่งคุณแม่สนับสนุนเป็นอย่างดี อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่อยากให้เล่นเพื่อออกกำลังกาย แต่พอเล่นได้สักระยะก็เริ่มเข้าแข่งขัน พอเห็นคนอื่นได้แชมป์รับถ้วยรางวัลบ้าง ได้เหรียญรางวัลบ้าง น้องแชมป์เลยอยากได้กับเขาบ้าง

น้องแชมป์เล่าต่อว่า "รายการแรกที่ลงแข่งขันคือเทนนิสเยาวชน กรุงเทพมหานคร ตอนนั้นได้ที่ 3 กิติใจสุดๆ แล้ว หลังจากนั้นก็ทุ่มเทให้กับเทนนิสอย่างเต็มที่" เมื่อมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิสรายการต่างๆ แชมป์ไม่เคยพลาดที่จะดูนักหวดสุดยอดฝีมือของโลก

กระทั่งได้ทราบข่าวการจัดการแข่งขันระดับเอทีพีทัวร์ เมื่อประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขัน เทนนิส "ไทยแลนด์ โอเพน" แชมป์จึงไม่พลาดโอกาสที่จะมีส่วนร่วม จึงสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นเด็กเก็บบอล หรือบอลบอย

"เหตุผลแรกที่สมัครคืออยากดูฟุตบอล ภรรยาแข่ง ปีนั้นฟุตบอลมาแรงมากๆ เหตุผลต่อมาคืออยากเห็นซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆ และอยากมีส่วนร่วมกับการแข่งขันระดับโลก ซึ่งโอกาสที่จะได้สัมผัสบรรยากาศจริงของการแข่งขันระดับนี้ไม่มากนัก เราได้เห็นวิธีเสิร์ฟลูก เทคนิคการตี วิธีการเล่นเพื่อเบรกเกมเสิร์ฟ หรือแม้กระทั่ง อากัปกริยารวมถึงสีหน้าขณะแข่งขัน ทำให้รู้ว่าเราจะต้องมีสมาธิตลอดเวลา สมองต้องคอยคิดแก้เกม จิตใจต้องไม่ท้อถึงแม้คู่แข่งจะนำเราอยู่หลายแต้มก็ตาม การคุมอารมณ์ให้นิ่งเป็นสิ่งสำคัญ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมาจากการเป็นบอลบอยทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการเล่นของตัวเองได้ อีกทั้งได้ฝึกความอดทน เพราะบางเกมแข่งหลายชั่วโมงติดกัน เราต้องยืนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดกระทั่งจบการแข่งขันทุกครั้ง"



ในปีนี้แชมป์ตั้งใจจะสมัครเป็นเด็กเก็บบอลอีกครั้ง เพราะทราบว่าปีนี้มีนักเทนนิสมือวางอันดับ 2 ของโลกคือ "ราฟาเอล นาดาล" ที่แชมป์บอกว่า นาดาลเล่นเทนนิสมือซ้ายได้เก่งมากๆ อีกทั้งมีพัฒนาการการเล่นที่ดีมาก และ "แอนดี้ ร็อดดิก" มีอวางอันดับ 3 ของโลก เป็นนักเทนนิสที่มีสมาธิที่ดีมาก เวลาลงสนาม อีกทั้งยังมีโค้ชที่คอยสอนเทคนิคการตีที่เยี่ยมยอด"

แชมป์ยังกล่าวถึงขั้นตอนการคัดเลือกบอลบอยว่า "พี่ๆ จะกำหนดอายุมาก่อนว่าต้องไม่ต่ำกว่า 14 ปี ranking ในรุ่น และดูรูปร่างของเราด้วย หลังจากผ่านด่านแรกแล้วต้องฝึกวิธีกลิ้งบอล โยนบอลให้ตรงจุด จะต้องกำหนดจุดยืนในสนามและให้ฝึกวิ่งเก็บลูกเทนนิสในสถานการณ์จริง และมีการประเมิน ถ้าใครทำได้ดีถึงจะผ่านการคัดเลือก"

สิ่งที่ประทับใจที่ได้จากการเป็นบอลบอย แชมป์เล่าพลางยิ้มอย่างภาคภูมิใจว่า "ผมได้ถือธงชาติในพิธีเปิดและปิด ผมได้ส่งผ้าเช็ดหน้าและลูกเทนนิสให้กับนักเทนนิสระดับโลก ได้ใกล้ชิดกับพวกเขามากกว่าคนอื่น ซึ่งนักเทนนิสระดับโลกเขาให้ความเอ็นดูเรา เพื่อนๆ บางคนได้ที่พันข้อมือเป็นของที่ระลึกก็มี สำหรับผมได้มองดูเขาเช็ดมือเช็ดหน้าเวลาส่งผ้าคั้นแล้วกล่าวขอบคุณ แค่นี้ผมก็ปลื้มแล้วครับ"

ส่วนนักเทนนิสในดวงใจของน้องแชมป์ก็คือฟิบอล ภรรยา ศรีชาพันธุ์ ขวัญใจชาวไทยนั่นเอง แชมป์กล่าวว่า "ฟิบอลเป็นนักเทนนิสไทยคนแรกที่มีอันดับขึ้นมาอยู่ในท็อปเท็นของโลก ที่สำคัญฟิบอลมีความมุ่งมั่นกับการเล่นเทนนิส ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เด็กไทยอย่างผมอยากทำได้อย่างนี้นับว่ารวมทั้งฟิบอลดีลูกได้หนักหน่วง แมนย่า รูปร่างดี ที่ประทับใจสุดคือการไหว้"

4 ทิศที่เป็นเอกลักษณ์"

สุดท้าย น้องแชมป์ฝากข้อเสนอแนะให้เพื่อนๆ ที่สนใจกีฬาเทนนิส หรืออยากฝึกเป็นเด็กเก็บบอลเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีว่า "สิ่งสำคัญที่สุดคือความอดทนและความตั้งใจ เมื่อเรามีความอดทน เราก็จะสามารถเป็นบอลบอยที่ดี และเมื่อเรามีความตั้งใจ เราก็สามารถพัฒนาฝีมือให้เป็น"



นักเทนนิสที่เก่งได้อย่างแน่นอน"

**สำหรับไทยแลนด์ โอเพ่น 2007 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 กันยายนนี้ ที่อิมแพค อารี
น่า เมืองทองธานี น้องๆ ที่สนใจสมัครเป็นบอลลอย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.ไปได้ที่ 0-2262-3456 หรือ www.thailandopen.org**

หน้า 22